

BHXH Việt Nam tập trung triển khai công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

13:45 25/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3446/BHXH-TST gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.



Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung triển khai công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong 3 tháng cuối năm.

BHXH Việt Nam đánh giá, 9 tháng đầu năm 2023, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thu, giảm số tiền chậm đóng, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Vì vậy, toàn quốc số người tham gia BHXH đạt khoảng 17,311 triệu người, chiếm khoảng 37,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; có 91,465 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ

khoảng 92,4% dân số; toàn ngành BHXH Việt Nam thu đạt 70,4% kế hoạch giao; số tiền chậm đóng chiếm 3,37% số phải thu.

Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành BHXH. Tuy nhiên, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm còn rất khó khăn, nặng nề. Để hoàn thành chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Bám sát nội dung tại Công văn số 673-CV/BCSD ngày 21/8/2023 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố về việc đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN để tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các sở, ngành địa phương, xây dựng các giải pháp phù hợp để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tham mưu ngay cho UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phân công theo dõi, đôn đốc, tổ chức làm việc với các địa phương, đơn vị để kiểm điểm, đánh giá kết quả và triển khai các giải pháp về thu, giảm số tiền chậm đóng và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Quyết liệt triển khai nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam và các nội dung theo Kịch bản phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan để nắm bắt thông tin về tình hình thành lập doanh nghiệp mới, hoạt động của các doanh nghiệp, việc sử dụng lao động, chi trả tiền lương và các khoản bổ sung khác theo dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.

Trên cơ sở đó, phân công cho các phòng chuyên môn, BHXH cấp huyện linh hoạt tổ chức các cuộc làm việc với các đơn vị sử dụng lao động (tổ chức hội nghị làm việc với đơn vị theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3165/BHXH-TST1) để hướng dẫn, đôn đốc yêu cầu đơn vị đăng ký tham gia và nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Phối hợp với các cơ quan quản lý đối tượng, UBND cấp xã rà soát, lập đầy đủ danh sách, cấp thẻ BHYT người tham gia do ngân sách nhà nước đóng. Đặc biệt, lập ngay danh sách và cấp thẻ BHYT cho người dân các xã an

toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trích ngân sách hoặc kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người tham gia có điều kiện khó khăn. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng đối với các doanh nghiệp đóng thiếu hoặc chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên. Xử phạt đối với các hành vi vi phạm và kịp thời lập hồ sơ đề nghị khởi tố theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với những doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN...

BHXH Việt Nam giao Ban Quản lý Thu - Số, Thẻ hướng dẫn, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ nêu trên.

Bảo My

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bhxh-viet-nam-tap-trung-trien-khai-cong-tac-thu-phat-trien-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt>